

Trường THCS Thị trấn Văn Điển thực hiện thành công Chuyên đề môn Toán lớp 7 cấp Thành phố năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tiết dạy chuyên đề cấp Thành phố tại nhà đa năng - trường THCS Thị trấn Văn Điển với nội dung “Dạy học môn toán lớp 7 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” qua Bài 35 tiết 42: Sự đồng quy của ba đường trung trực trong một tam giác do cô giáo Nguyễn Thu Trang và các em học sinh trường THCS Thị trấn Văn Điển thực hiện.

Tới dự tiết chuyên đề có Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ông Doãn Minh Cường – Tác giả sách giáo khoa Toán 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống; Bà Phạm Thị Vân Anh – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cùng sự có mặt của các thầy cô Chuyên viên, giáo viên cốt cán môn Toán của các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã trong toàn Thành phố.

Tiết chuyên đề diễn ra sôi nổi, tạo tâm lý nhẹ nhàng và hứng thú cho các em học sinh. Đến với bài học, cô giáo đã xác định mục tiêu cần đạt và tổ chức các hoạt động giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức và phát triển được phẩm chất, năng lực qua sự chủ động, tích cực của các em.

Ở ngay bài toán mở đầu cô giáo đã cho học sinh thấy ứng dụng của toán học qua hoạt động trải nghiệm trong thực tế. Để các em học sinh thấy nhiều điều thú vị qua từng dữ liệu của bài toán, cho các em thấy toán học không phải là một bộ môn khô khan.

Tiết dạy đã giúp các em học sinh trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng như vậy, nhưng tiết học vô cùng sôi nổi và hào hứng, đó là vì cô giáo đã rất sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như hoạt động nhóm kết hợp với hoạt động cá nhân, trò chơi, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng. Nhờ vậy, các em học sinh luôn chăm chú, chủ động, tích cực trong từng hoạt động, qua đó phát triển các năng lực: Năng lực tự học và tự chủ, Năng lực giao tiếp và hợp tác, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, ...

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thu Trang đã thành công tốt đẹp. Đó là sự cố vũ tinh thần cho cô giáo có thêm động lực để phấn đấu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, ham học hỏi của cô giáo sẽ là nguồn cố vũ lớn lao cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường.

Tiết dạy đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các em học sinh và các thầy cô giáo trong các nhà trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Qua tiết dạy, các thầy, cô giáo có cơ hội trao đổi, nâng cao chuyên môn, tìm hiểu các phương pháp dạy học tích cực, giúp phát triển phẩm chất, năng lực cho các em học sinh. Đặc biệt, tiết học đã giúp các thầy cô hiểu rõ hơn và có thêm những sáng kiến mới trong việc thực hiện phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, gắn với các hoạt động trải nghiệm trong thực tiễn và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Xin chúc mừng cô giáo Nguyễn Thu Trang đã hoàn thành tốt tiết dạy của mình, chúc cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục truyền cảm hứng, đam mê của mình để dẫn dắt các em học sinh hứng thú trên con đường chinh phục tri thức.

Với những kết quả đạt được của buổi chuyên đề, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua những trở ngại khó khăn ban đầu, tin tưởng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.

Một số hình ảnh trong buổi Chuyên đề:





Tiết học sôi nổi, hào hứng lôi cuốn được học sinh tham gia nhiệt tình



Học sinh hăng say trong hoạt động thảo luận nhóm



Các em học sinh chăm chú lắng nghe phân trình bày của nhóm bạn



Học sinh tự tin thuyết trình bài của nhóm mình







Các em học sinh tham gia hoạt động nhóm trong tiết học



*Thầy Nguyễn Ngọc Thành – Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
tặng hoa chúc mừng cô giáo Nguyễn Thu Trang*



Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành – Thầy giáo Doãn Minh Cường – Cô giáo Phạm Thị Vân Anh cùng các thầy cô chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo Nguyễn Thu Trang

Thực hiện: Cô giáo Nguyễn Thị Trâm